

LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, cũng như công tác phục vụ, thu hút bạn đọc đến thư viện. Hàng năm, thư viện trường THPT Phạm Phú Thứ luôn chú trọng đến công tác bổ sung tài liệu mới.

Năm học 2023-2024, thư viện nhà trường đã tiến hành bổ sung sách giáo khoa theo chương trình mới GDPT 2018 để phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường. Những cuốn sách giáo khoa giúp bạn đọc có thể cập nhật nhanh chóng, chính xác những thông tin về tài liệu thư viện đã tiến hành biên soạn “**Thư mục thông báo sách giáo khoa lớp 10 chương trình mới**”.

Trước yêu cầu tìm tin của bạn đọc Thư viện trường THPT Phạm Phú Thứ đã biên soạn những tài liệu về sách giáo khoa chương trình mới rất thiết thực cho việc dạy và học với mục đích giúp Thầy, Cô cùng các bạn tìm đọc nhanh chóng dễ dàng, có thể tìm đọc đúng yêu cầu đặt ra, không cần người trợ giúp. Thư mục gồm 3 phần:

1. Lời giới thiệu
2. Nội dung chính






Thư mục được sắp xếp theo các môn học. Các tài nguyên được tạo mã QR và có link để bạn đọc truy cập nhanh chóng và hiệu quả.

Hy vọng rằng thư mục này sẽ giúp ích thật nhiều cho quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh.

Trân trọng giới thiệu!



Thư mục thông báo sách mới

STT	MÃ QR	MÔ TẢ
1		<p>Tên sách : Toán 10 T.1</p> <p>Tác giả: Hà Huy Khoái, Cung Thế Anh</p> <p>Tóm tắt: các bài học đưa ra những thực tiễn về các mô hình toán học, những kiến thức toán học mới.</p>
2		<p>Tên sách: Toán 10 T.1</p> <p>Tác giả: Hà Huy Khoái, Cung Thế Anh</p> <p>Tóm tắt: các nội dung vận dụng kiến thức, các bài luyện tập, vận dụng kiến thức, các bài toán gắn với thực tế.</p>
3		<p>Tên sách: Vật lí 10</p> <p>Tác giả: Vũ Văn Hùng, Bùi Gia Thịnh</p> <p>Tóm tắt: các nội dung vận dụng kiến thức thực nghiệm. các bài tập đan xen vào các hoạt động tương ứng trong bài. Các bài thực hành được hệ thống từ đơn giản đến phức tạp.</p>
4		<p>Tên sách: Hoá học 10</p> <p>Tác giả: Lê Kim Long, Đặng Xuân Thu, Nguyễn Thu Hà.</p> <p>Tóm tắt: Nội dung gồm 7 chương, 23 bài học được thiết thành các hoạt động học tập. cuối mỗi chương có các bài ôn tập.</p>
5		<p>Tên sách: Lịch sử 10</p> <p>Tác giả: Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung, Nguyễn Nhật Linh, Phạm Văn Lợi.</p> <p>Tóm tắt: Nội dung gồm 7 chủ đề. Cuốn sách được biên soạn dành cho học sinh có thiên hướng lựa chọn nghề nghiệp là các ngành khoa học xã hội và nhân văn, tiếp cận với những chủ đề mang tính nghề nghiệp.</p>

6		<p>Tên sách: Địa lí 10</p> <p>Tác giả: Lê Huỳnh, Nguyễn Việt Khôi, Nguyễn Đình Cừ.</p> <p>Tóm tắt: Cuốn sách gồm 11 chương. Nội dung được đề cập đến những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của các thành phần tự nhiên của trái đất, đặc điểm dân cư trên thế giới, các hoạt động kinh tế của con người, vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và tăng trưởng nhanh.</p>
7		<p>Tên sách: Ngữ văn 10</p> <p>Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Phan Huy Dũng</p> <p>Tóm tắt: Gồm 9 bài học, mỗi bài đều được tổ chức xoay quanh trực đọc-viết-nói và nghe với những yêu cầu cụ thể, phù hợp, vừa lặp lại, vừa biến đổi mở rộng theo hướng nâng cao dần.</p>
8		<p>Tên sách: Giáo dục kinh tế pháp luật 10</p> <p>Tác giả: Trần Thị Mai Phương, Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim Dung.</p> <p>Tóm tắt: gồm các phần mở đầu, khám phá, luyện tập, vận dụng.</p>
9		<p>Tên sách: Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10</p> <p>Tác giả: Lưu Thu Thủy, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu.</p> <p>Tóm tắt: Vận dụng các kỹ năng được luyện tập vào giải quyết các vấn đề của thực tế đời sống.</p>